



ประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
เรื่อง การกรอกข้อมูลเพิ่มเติม ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
ในตำแหน่งนักกีฏวิทยาปฏิบัติการ นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ และนายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ตามที่ได้มีประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ฉบับลงวันที่ ๑๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เรื่อง รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักกีฏวิทยาปฏิบัติการ นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ และนายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ สำหรับการดำเนินการสอบข้อเขียน หรือการสอบปฏิบัติ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช จะดำเนินการเมื่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ในประเทศไทยจะคลี่คลาย โดยจะประกาศแจ้งกำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ให้ผู้สมัครสอบทราบทางเว็บไซต์ <https://dnp.thaijobjob.com> และ <http://portal.dnp.go.th/p/personnel> และขอให้ผู้สมัครสอบ ติดตามข่าวสารเกี่ยวกับการสอบดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง นั้น

ปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ยังคงเกิดขึ้นในหลายพื้นที่ภายในประเทศ ส่งผลให้มีผู้ติดเชื้อเพิ่มมากขึ้น และได้มีข้อกำหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ รวมทั้งมาตรการทางสาธารณสุขเพิ่มเติมเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ส่งผลกระทบต่อการดำเนินการเกี่ยวกับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเข้ารับราชการที่ต้องมีการรวมตัวของกลุ่มคนหรือการเดินทางในพื้นที่ต่าง ๆ

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช จึงขอให้ผู้สมัครสอบที่มีรายชื่อตามประกาศดังกล่าวข้างต้น ดำเนินการกรอกข้อมูลเพิ่มเติม ตั้งแต่วันที่ ๘ - ๑๒ กันยายน ๒๕๖๔ ตลอด ๒๔ ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ทางระบบอินเทอร์เน็ต โดยเข้าไปที่เว็บไซต์ <https://dnp.thaijobjob.com> หัวข้อ “การคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักกีฏวิทยาปฏิบัติการ นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ และนายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔” หัวข้อย่อย “กรอกข้อมูล (เพิ่มเติม)” ให้ผู้สมัครกรอกเลขประจำตัวประชาชน ๑๓ หลัก กรอกข้อมูลเพิ่มเติมให้ถูกต้องครบถ้วน และกดจัดส่งข้อมูล โดยผู้สมัครสอบสามารถเข้าพิมพ์ใบสมัครที่มีเลขประจำตัวสอบ ในหัวข้อย่อย “พิมพ์ใบสมัคร” ทั้งนี้ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช จะแจ้งกำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ให้ผู้สมัครสอบทราบ ภายในวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ ทางเว็บไซต์ <https://dnp.thaijobjob.com> และ <http://portal.dnp.go.th/p/personnel> โดยการดำเนินการสอบของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช คำนึงถึงความปลอดภัยด้านสาธารณสุขของผู้เข้าสอบ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานสอบ และประโยชน์ของหน่วยงานและประเทศชาติเป็นหลัก

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวศศิธร ลิ้มช่า)

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ
สำนักบริหารงานกลาง

ประกาศ ณ วันที่ ๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายธัญญา เนติธรรมกุล)

อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช